



## สร้างสะพาน

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองวังสะพุง กำลังดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์แม่น้ำเลย เนื้อที่ 93 ไร่ เพื่อขยายเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย แห่งใหม่ จากชุมชนนาหลัก หมู่ 6 ต.วังสะพุง ซึ่งสะพานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2555 โดยใช้เงินของทางเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง เปิดเผยอีกว่า สะพานแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณประโยชน์ 93 ไร่ ขณะนี้ได้เชิญมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำการศึกษาดูแบบการใช้พื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายจะให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 1 แห่ง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง และสวนสาธารณะ เชื่อมป้องกันตลิ่ง รวมถึงอ่างเก็บน้ำด้วย หากได้แบบแปลนเบื้องต้นแล้ว จะทำเรื่องของงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

นายเลิศศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการการก่อสร้างอุทยานเกจือจารย์ไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังสะพุง อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแวะเที่ยวที่ อ.วังสะพุง เป็นแค่เพียงทางผ่านไปเที่ยวที่อื่น ซึ่ง จ.เลย และ อ.วังสะพุง มีพระ

เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่นหลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร อุทยานเกจือจารย์จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะชม ก่อนเดินทางต่อไปเที่ยวอำเภออื่น ๆ ขณะนี้พื้นที่ 93 ไร่เริ่มแม่น้ำเลยได้เริ่มทำการถมที่ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขังทุกปี การถมที่ได้รับ



เลิศศักดิ์

การสนับสนุนจาก ส.ส.เปล่งมณี เร่งสมบรูณ์สุข นำดินซึ่งได้จากกรขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ มาถมให้ ขณะเดียวกันยังเป็นทีปรึกษาของโครงการ และช่วยเหลือผลักดันงบประมาณเข้าสู่สภา ขณะนี้ถมได้ร้อยละ 20 แล้ว

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง เปิดเผยด้วยว่า สำหรับแหล่งงบประมาณ มาจากเทศบาลเมืองวังสะพุง ประมาณ 25 ล้านบาท ส่วนสนามกีฬาขณะนี้ได้ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 สนามกีฬา สำหรับตัวสวนสาธารณะเมื่อได้แบบแปลนที่สมบรูณ์แล้วจะทำเรื่องของบฯ ไปที่รัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยจะไม่มีการกู้ยืมให้เป็นภาระกับเทศบาล ใช้เวลาดำเนินการ 6 ปี หลังจากทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำแบบแปลนเสร็จแล้ว ต้องมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา ฟังความเห็นจากประชาชนด้วย ก่อนที่จะสรุปแบบแปลนที่สมบรูณ์ เพื่อเสนอของบประมาณต่อไป.